

# 'ม.ทักษิณ'ร่วมมลนิธิรักษาแก้ว สร้างนิติตจิตอาสา/พัฒนาสังคม



มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือมูลนิธิรักษาแก้ว สร้างนิติตจิตอาสา และพัฒนาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ในฐานะ "พลเมืองและพลโลกที่กระตือรือร้น"

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดปณิธาน "การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" สามารถนำศิลปการสู่การรับใช้ แก้ไขปัญหา การร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญาจริยธรรม นำการพัฒนา"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิรักษาแก้ว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ นิสิต นักศึกษา ในด้านความเป็นพลเมือง และการมีจิตสาธารณะ โดยนำความรู้และพลังของนักศึกษา มาดำเนินโครงการปฏิบัติจริงกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะดำเนินการโดยคณาจารย์และบุคลากรแล้ว นิสิตก็เป็นอีกกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาและปณิธานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ ดังข้อมูลเชิงประจักษ์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งในภาพรวม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้

"การลงนามความร่วมมือในวันนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการวางรากฐาน

"การสร้างจิตอาสา และสำนักการรับใช้สังคม" ให้แก่นิสิตผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ในฐานะ "พลเมืองและพลโลกที่กระตือรือร้น" รวมถึงการร่วมกันพัฒนา "นิติตจิตอาสา" ไปพร้อมๆกัน

หม่อมหลวงปรีดา ดิสกุล เลขาธิการมูลนิธิรักษาแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิรักษาแก้วมีพันธกิจในการสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ให้เรียนรู้นอกห้องเรียน หรือเรียนรู้จากชุมชน เพื่อให้เข้าใจสภาพชีวิต สภาพปัญหาที่แท้จริงของสังคม และกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนมา ร่วมกันคิดและลงมือทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนตามความสามารถและความถนัดของนิสิตนักศึกษา

หรือความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ระหว่างที่นิสิตนักศึกษาทำโครงการจะได้พัฒนาทักษะ และศักยภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

"การเป็นผู้นำของนิสิต นักศึกษา สิ่งสำคัญ คือได้ตระหนักถึงรากเหง้าปัญหาของสังคม ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่แตกต่างนำไปสู่ความเข้าใจ ความเคารพผู้อื่น และได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองว่าแม้จะเป็นนิสิตนักศึกษา แต่ก็สามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสกว่าโครงการรักษาแก้วถือเป็นกระบวนการที่ปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ นิสิตนักศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิตและมนุษย์ที่สมบูรณ์"

ด้าน ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ กล่าวว่าการพัฒนานิสิต นักศึกษาให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ทำให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ สามารถเติมเต็มคุณภาพบัณฑิตและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตนิริรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะผู้ประสานงาน ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มูลนิธิรักษาแก้วและมหาวิทยาลัยทักษิณ จะร่วมกันพัฒนาทักษะ นิสิต นักศึกษา ในด้านความเป็นพลเมือง และการมีจิตสาธารณะ

โดยเน้นปฏิบัติการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะและสร้างพลังให้แก่ นักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนโครงการ จะเน้นการประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ในรูปโครงการช่วยด้วยการจัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายรักษาแก้วและเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาคใต้" ขึ้นในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานด้วย ■

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จ.สงขลา บรรดาผู้ประกอบการนายจ้างทยอยนำแรงงานต่างด้าวทั้งพม่า ลาว และกัมพูชา เดินทางมาทำการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

## นายจ้างแห่พาต่างด้าวขึ้นทะเบียน 28วันยอดรวมทะลุเป้า14,521คน



ประมาณประมาณ 3 ทุ่มทุกวัน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหา

งานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในขณะนี้ มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ มาจดทะเบียน

ไปแล้ว จำนวน 14,521 คน ทั้งในกลุ่มของแรงงานก่อสร้าง ส่วนยางพารา โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แรงงานในภาคประมง ยอดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน จ.สงขลา ขณะนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากตั้งเป้าไว้เพียง 10,000 คน สำหรับในเรื่องใบรอกเกอร์ที่ได้รับมอบหมายให้นำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนถ้าเป็นใบรอกเกอร์บริษัทใหญ่ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นใบรอกเกอร์เถื่อน ถ้ามีหนังสือมอบอำนาจมาก็จะให้กลับไปหานายจ้างมารับทราบข้อเท็จจริง ในการจดทะเบียนในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ซึ่งระยะแรกค่าใช้จ่ายเพียง 1,305 บาท ระยะเวลา 60 วัน และมีประกาศของ คสช. ขยายเวลาจดทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเป็น 3,080 บาท ซึ่งจะต้องชี้แจงให้นายจ้างได้ทราบเพื่อป้องกันการนำไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง ■



อย่างไรต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 700-800 คน และเจ้าหน้าที่ต้องทำงานต่อเนื่องไปจนถึง